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นายสันติ วิลาสศักดานนท 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เร่ือง “ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชน”  

ถาในฐานะภาคเอกชนกลาวไดวามีปญหากับกรมสรรพากรมาโดยตลอด ทั้งภาษีบุคคล
ธรรมดา ภาษีนิตบิุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย บางครั้งไปขอคืนภาษีก็โดนตรวจสอบยอนหลัง จึง
ประสงคใหประเทศไทยมีระบบภาษทีี่มีความเสมอภาคกัน คือใหเอกชนไดรับการปฏิบัตทิี่เทาเทียม
กัน การเก็บภาษีอากรตองมีความเปนกลาง อยาไปเอ้ืออะไรใหฝายใดฝายหนึ่ง อยากใหคนไทย
แขงขันบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันอยางแทจริง  

 ความจริงเรื่องนี้ก็มีการคิดกันมานานแลว มาถึงวันน้ีเรื่อง SME (Small Medium 
Enterprise) ไดมีการจัดหนวยเฉพาะขึน้มาดูแล ถาผานโครงสรางและไดรับการอนุมัติก็จะใหดูเรื่อง 
SME วาในสวนของภาษีอากรของ SME ควรจะมีแนวทางปฏิบตัอิยางไร ควรจะทําอยางไรใหงาย 
ประหยัดเพราะ SME เองก็คงไมมีความสามารถไปจางนักบัญชีแพง ๆ ใหมาทําบัญชี จะใหเขาไปดู
ในเรื่องเชิงบริหาร การกําหนดคาใชจายสําหรับมนุษยเงินเดือนอยางไรใหเหมาะสม ใหถูกตองเปน
ธรรม จึงทําใหมีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ในประมวลรัษฎากรนั้นมีถอยคําหลายคําที่มี
ปญหา เชน ในคําวา “ราคาตลาด” ขายสินคาในราคาต่าํกวาราคาตลาดจะตองเสียภาษี โดยสวนตัว
อยากที่จะไดความชัดเจนวา “ราคาตลาด”มีความหมายอยางไรแมกระทั่งในศาลฎีกาเองตัดสินวา คํา
วา “ราคาตลาด”หมายถึง ราคาทุน ดังนั้น ถาคุณขายของต่ํากวาราคาทุนเม่ือใดคุณจะตองมาเสีย
ภาษีอีก จึงอยากฝากวาจะกําหนดคําวา “ราคาตลาด” อยางไรใหมีความชัดเจน ใหมีความแนนอน 
หรือจะตองมีคณะกรรมการขึ้นมากําหนด 
สําหรับประมวลรษัฎากรทีดี่และเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชนนั้น ประมวลรัษฎากรของเราได
ใชกันมายาวนานเกือบ ๗๐ ปแลว เห็นดวยกับทานอธิบดีศานิต รางนอยวา ประมวลรษัฎากรของ
เรายากแกการทําความเขาใจ  ปญหาแรกคือจะทําอยางไรที่จะทําใหประมวลรษัฎากรมีขนาดเล็กลง 
และสามารถพกติดตวัไปได ซึ่งถาเปนอยางนี้คงจะมีประโยชนตอผูใชอยางมาก สําหรับตัวอยางเรื่อง
การเสียภาษีของสามีภริยานั้นก็มีปญหาตรงที่ภริยาอาจจะไมยอมใหเอกสารใด ๆ แกสามีเลย 
สําหรับนักการเมืองก็มีปญหาในเรื่องการยื่นบัญชีทรพัยสินที่ภริยาไมไดใหรายละเอียดใด ๆ ในทาง
กลับกัน สามีไมมีเงินไดก็ใหภริยาเปนผูยื่น ซึ่งกรมสรรพากรจะจัดเก็บเรื่องคาใชจายโดยไมฟงคํา
ชี้แจงของคนธรรมดาเลย ซึ่งไมเปนตามความจริง หรือในเรื่องการทําบุญ การบริจาค บังคับไดแค 
๑๐% อยากจะเพิ่มเปน ๒๐% ไดหรือไม นาจะปรับปรุงใหสอดคลองกับความเปนจริง ตอไปใน
อนาคตประเทศตองติดตอการคาระหวางประเทศมากขึน้ ซึ่งกรมสรรรพากรจะตองทําประมวล
รัษฎากรที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาประเทศได โดยกรมสรรพากรจะตองประสานงานกับ
กระทรวงการคลังโดยประมวลโครงสรางภาพรวมของภาษีอากรทั้งระบบวาตอไปโครงสรางภาษี
ภายในของประเทศเปนอยางไรบาง โครงสรางภาษีของตางประเทศเปนอยางไรบาง เพราะคูแขง
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ของเราไมวาจะมาลงทุนภายในประเทศหรือคูแขงจากตางประเทศจะคํานึงถึงเรื่องนี้เปนสําคัญ และ
กระทรวงการคลังหรือกรมสรรพากรรวมกันพิจารณา ยกตัวอยางภาษีที่เปนปญหามาโดยตลอด 
ภาษีสรรพสามิตนี้ ในกลุมเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีสรรพาสามิตเพราะถือวาเปนสนิคา
ฟุมเฟอย แตจริง ๆ แลวบานเรารอนจําเปนที่จะตองใชเครื่องปรับอากาศ และก็มีภาษีอีกหลาย
ประเภททีท่างกระทรวงอุตสาหกรรมไดคุยกับกรมสรรพากรมาโดยตลอด อันนี้ก็ตองขอขอบคุณ
กรมสรรพากรที่ไดมาพบปะกันเดอืนละ ๒-๓ ครั้ง เราก็ไดมีการกลาวถึงเรื่องนี้ใหสามารถแขงขนักับ
คูแขงได อีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากไวตรงนี้ก็คือ ภาษีเราใชกันมานานแลวอยากใหพวกเรา
ภาคเอกชนทัง้หลาย หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีใหชวยเสนอขอคิดเห็นเพราะวา
ตรงนี้มันเปนโอกาสของเราที่มีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา อีกทั้งทางคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  อยากจะใหดําเนินการเร็ว ๆ ในการที่จะรวบรวมปญหาใหเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธนี้  เปนโอกาสของภาคเอกชนใหชวยสงขอมูลเขามาอยางนอยถาติดใจกรมสรรพากร 
หรือไมกลาสงไปที่ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็สงไปที่สภาอุตสาหกรรมได เราจะ
รวบรวมให เพราะบางครั้งเราไมทราบวาภาษีนัน้จะมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม ก็อยากจะฝาก
ภาคเอกชนใหชวยสงขอมูลมาใหทางเราดวย ทางเราจะไดรวบรวมขอมูล เพราะเราตองใชภาษีใน
การพัฒนาประเทศและจะทาํอยางไรใหทุกคนสมัครใจในการเสียภาษีเพ่ือใหฐานทางภาษีของเรา
สูงขึ้น ถาพิจารณาที่ตางจังหวัดซึ่งจะเสียภาษีนอยมากโดยเฉพาะผูมีรายได เพราะฉะนั้นโครงสราง
พวกนี้ถาเราสามารถตรวจสอบได หรือทําใหมีความชัดเจนไดจะเปนประโยชนตอทางรัฐบาลเอง ผม
อยากจะฝากกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังวาเราจะทําอยางไรใหทุกคนเสียภาษี เพ่ือเอามา
พัฒนาประเทศอยางไรบาง ดังนั้นจะทําอยางไรใหประมวลรษัฎากรอานแลวเขาใจงาย ใหประชาชน
อยากเสียภาษี ผมอยากจะใหกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาเอาเรื่องการเสียภาษีไป
บรรจุไวในหลกัสูตรตั้งแตเด็กเลยเพื่อจะไดมีความรูความเขาใจ เพราะของเราไมมีการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา แตเอาไปสอนในระดับอุดมศึกษาซึ่งในบางคณะก็ไมมีสอน เพราะฉะนั้นก็จะไมรูเร่ือง
ภาษี เน่ืองจากภาษีไมวาจะเปนศลุกากร ภาษีอากรเปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควร โดยอาจจะตอง
เรียนแตไมจําเปนตองสอบก็ไดเพ่ือจะไดไมสงผลตอผลการเรียนที่อาจจะไมดีเนื่องจากเปนวิชาที่มี
ความยากอยูในตัว  สงผลใหมีการซึมซับและเกิดความตระหนักวาตองมีหนาที่ในการเสียภาษีชวย
ประเทศ ถาเราทําตรงนี้ไดกจ็ะชวยประเทศเราได เพราะถาเราไปดูประเทศอ่ืนเชน ญี่ปุนทุกอยางจะ
มีการเสียภาษ ีแตของเราหากไปซื้อของจากแมคาแลวลองขอใบเสร็จ แมคาก็จะเขียนกระดาษมาให
หนึ่งใบ ซึ่งไมสามารถนําไปหักภาษีได นี่เปนการยกตวัอยางงาย ๆ ที่ไมมีใบเสร็จซึ่งจะเปนปญหา
ตามมา เพราะฉะนั้นตองขอฝากทางคณะผูวิจัย ดวยวาจะทําอยางไรตอไป ที่ตางจังหวัดไมอยากจะ
จางนักบัญชีเทาใดนักเพราะตองเสียคาใชจายอยางนอย ๆ ก็หลายพันบาทแลว ประเทศไทยเสีย
ภาษโีดยรวมเยอะมาก เห็นวาถาเอาเขามาในระบบได อยางนอยในอีก ๑๐ ปขางหนาใหเขามาอยู
ในระบบไดสัก ๕๐% ตางจังหวัดก็จะดีขึ้น จึงเปนภารกิจหลักของกรมสรรพากรเลยที่จะตองไปให
ความรูตามจังหวัดตาง ๆ 

 ๓ 
 


